

Đắk Môn, ngày 23 tháng 7 năm 2024

THƯ KÊU GỌI

Ứng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Đắk Môn năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm;
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Đắk Môn.

Thực hiện nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của Dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong và ngoài xã đã tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kết quả các hoạt động đã góp phần hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Hằng năm người có công và thân nhân được tham hỏi và tặng quà, động viên vào dịp lễ, Tết và những lúc khó khăn. Những tình cảm và sẽ chia thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay xã Đắk Môn vẫn còn nhiều gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đang rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể cộng đồng để có thêm nguồn lực giúp đỡ, chia sẻ, động viên các gia đình có công với cách mạng.

Để cuộc vận động ứng hộ, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2024 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và toàn thể Nhân dân trong và ngoài xã bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” tích cực ứng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã năm 2024 với tinh thần tự nguyện theo khả năng và lòng hảo tâm của từng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sinh sống trong và ngoài xã.

Mọi sự ứng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Đắk Môn xin gửi về Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Đắk Môn (sdt: 0343594548 gặp ông A Núi-CT UBMTTQ VN xã; sdt 0383061600, gặp ông Phêng-PCT UBMTTQ VN xã hoặc sdt: 0977792064, gặp bà Y Mới -Ủy viên Ban TT MTTQ VN xã), nguồn kinh phí

vận động được sẽ sử dụng để thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách và tổ chức các hoạt động tri ân, Quỹ sẽ được sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả, thiết thực và đúng mục đích.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã tự nguyện ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Đăk Môn năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử xã (dựa tin);
- Lưu: MT xã.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



A Núi